

Số: 260/BC-UBND

Thủy Châu, ngày 10 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO
Kết quả công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2023

I. Quá trình chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện công tác kê khai, công khai tài sản thu nhập.

***Đặc điểm đơn vị:** Phường Thủy Châu nằm cách trung tâm thành phố Huế 10 km về phía nam, có đường quốc lộ 1 A đi qua kéo dài gần 2 km. Với diện tích tự nhiên 1795 ha, trong đó đất nông nghiệp chiếm 630,44 ha, mật độ dân số phân bố khá phức tạp. Toàn phường có 10 tổ dân phố, gần 3.065 hộ, 12.152 khẩu. Trong đó hộ nông nghiệp chiếm 43%, trước đây kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong những năm qua địa phương có những tiến bộ rõ rệt nhất là sau khi lên phường, các phong trào phát triển sản xuất kinh doanh dịch vụ theo hướng công nghiệp tiêu thủ công nghiệp kết hợp với sản xuất nông nghiệp. Đồng thời bám sát các chủ trương của Đảng, nhà nước với mục tiêu đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội theo từng từng giai đoạn. Trên cơ sở đó đã tạo ra các phong trào hành động cách mạng thiết thực về phát triển sản xuất kinh doanh dịch vụ xây dựng hạ tầng cơ sở, xoá đói giảm nghèo nên từ đó đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.

***Việc áp dụng các văn bản pháp luật và các văn bản của cấp trên:**

Phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách lâu dài trong quá trình phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh tại địa phương. Trong đó công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập đã được UBND phường quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về phòng chống tham nhũng, tham gia tập huấn để triển khai hướng dẫn công tác kê khai tài sản, thu nhập, nhờ đó công tác kê khai tài sản thu nhập đã được cấp ủy và chính quyền các cấp triển khai tích cực và có hiệu quả.

Nhìn chung, UBND đã thực hiện tốt công tác kê khai, các văn bản hướng dẫn cụ thể, rõ ràng nên việc kê khai, công khai tại đơn vị năm 2023 cơ bản đảm bảo. Cụ thể đã ban hành kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 16/2/2023 về công tác phòng chống tham nhũng năm 2023 và kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 7/3/2023 về việc thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn phường, ngoài ra UBND phường đã tổ chức họp quán triệt việc kê khai tài sản đến toàn thể cán bộ công chức cơ quan, tiến hành lập danh sách và ban hành thông báo về việc niêm yết công khai bản kê khai tài sản tại trụ sở UBND phường, lập biên bản niêm yết, gỡ niêm yết, sổ theo dõi kê khai theo quy định của pháp luật.

II. Kết quả kê khai, công khai tài sản thu nhập.

Stt	Nội dung	Đơn vị	Số liệu
I	Kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2023		
1	Số người phải kê khai tài sản, thu nhập lần đầu	Người	3
2	Số người đã kê khai tài sản, thu nhập hằng năm	Người	2
3	Số người đã kê khai tài sản, thu nhập bổ sung	Người	0
4	Số người đã kê khai tài sản, thu nhập phục vụ công tác cán bộ	Người	0
II	Kết quả công khai tài sản, thu nhập năm 2023		
1	Tổng số người đã được công khai bản kê khai khai tài sản, thu nhập	Người	5
1.1	Số người đã công khai bản kê khai bằng hình thức niêm yết	Người	5
1.2	Số người đã công khai bản kê khai bằng hình thức công bố tại cuộc họp	Người	
2	Tổng số bản kê khai khai tài sản, thu nhập đã được công khai	Bản	5
2.1	Số bản kê khai đã được công khai bằng hình thức niêm yết	Bản	5
2.2	Số bản kê khai đã được công khai bằng hình thức công bố tại cuộc họp	Bản	

Sau khi UBND phường tổ chức triển khai công tác kê khai tài sản đến các cá nhân có nhiệm vụ kê khai, tiến hành kê khai và công khai bằng hình thức niêm yết, tuyên truyền qua các buổi họp giao ban tháng của đơn vị. Nhìn chung, tình hình thông tin phản ánh sau khi công khai các bản kê khai tài sản, thu nhập đối với những người có nghĩa vụ kê khai chấp hành và thực hiện nghiêm túc. Số bản công khai đạt 100% qua niêm yết công khai và trong cuộc họp UBND phường chưa nhận được thông tin gì phản ánh về người có nghĩa vụ kê khai.

III. Đánh giá chung:

1. Thuận lợi:

Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo thường xuyên của UBND thị xã, thanh tra thị xã và các phòng ban có liên quan.

Sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng uỷ phường trong triển khai công tác minh bạch, tài sản trong cơ quan, đơn vị mình.

Ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ công chức trong công tác công khai, kê khai tài sản luôn đảm bảo nghiêm túc, trung thực.

2. Khó khăn:

Người kê khai chưa nghiên cứu kỹ văn bản nên trong phần kê khai có nhầm lẫn, kê khai lại nhiều lần và một số cán bộ nhận thức việc kê khai chưa cao, còn xem nhẹ nên quá trình điều hành và nộp các biểu mẫu kéo dài thời gian.

Về phân cấp quản lý hồ sơ kê khai minh bạch tài sản chưa phân công cụ thể.

IV. Kiến nghị:

Đề nghị cơ quan phụ trách công tác phòng chống tham nhũng các cấp cần ban hành các hướng dẫn cụ thể đối với công tác kê khai cho từng đối tượng, cơ quan đơn vị để dễ triển khai thực hiện.

Nên nghiên cứu biểu mẫu kê khai ngắn gọn và hợp lý

Tăng cường đội ngũ cán bộ chuyên trách để theo dõi, đôn đốc trong công tác phòng chống tham nhũng và công tác kê khai tài sản tại cơ quan.

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả công khai, kê khai tài sản thu nhập năm 2023 của UBND phường Thủy Châu./.

Nơi nhận:

- UBND thị xã;
- Phòng Thanh tra;
- Lưu.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Vũ Đức Duy